

Số: /BC-VHTT

Vĩnh Châu, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã Vĩnh Châu

Căn cứ Công văn số 3775/UBND-NC, ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc giao các ngành báo cáo, giải trình các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- **Cử tri phường Khánh Hòa đề nghị:** Di dời bảng di tích của khóm ra cặp lộ đal vì hiện nay di tích này nằm sâu bên trong người dân qua lại không nhìn thấy và bị chặn lối đi vào.

- **Phường Khánh Hòa, phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hiệp, xã Lạc Hòa đề nghị:** sửa chữa các cụm loa không dây để phục vụ người dân tiếp cận để người dân tiếp cận thông tin đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phòng Văn hóa và Thông tin Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Cử tri phường Khánh Hòa đề nghị: Di dời bảng di tích của khóm ra cặp lộ đal vì hiện nay di tích này nằm sâu bên trong người dân qua lại không nhìn thấy và bị chặn lối đi vào.

Bia chiến thắng Kinh Ven, không phải là di tích cấp tỉnh, được xây dựng trên đất nhà Đ/c Lâm Tấn Lộc hiến tặng, khóm Kinh Ven, phường Khánh Hòa. Trong thời gian tới, đề nghị UBND phường Khánh Hòa rà soát đất công của phường, quy hoạch địa điểm thích hợp di dời Bia chiến thắng Kinh Ven có văn bản gửi về phòng.

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã phối hợp với UBND phường Khánh Hòa tiến hành khảo sát, nếu địa điểm phù hợp sẽ di dời Bia chiến thắng Kinh Ven ra cặp lộ đal để người dân đi lại được thuận tiện. Nhằm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, mà quan trọng hơn đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đồng thời, nhắc nhở thế hệ trẻ tích cực phấn đấu, rèn luyện, góp sức mình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

2. Phường Khánh Hòa, phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hiệp, xã Lạc Hòa đề nghị Sửa chữa các cụm loa không dây để phục vụ người dân tiếp cận để người dân tiếp cận thông tin đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông:

Căn cứ theo Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở có quy định, theo **Điều 41**. Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa hoặc Trung tâm có tên gọi khác của cấp huyện có hoạt động truyền thanh tiếp tục vận hành hệ thống kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng hiện có để phát sóng, tiếp sóng chương trình phát thanh; không đầu tư, nâng cấp hệ thống kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng; chấm dứt hoạt động phát sóng, tiếp sóng chương trình phát thanh trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Hiện nay Sở Thông tin truyền thông tỉnh Sóc Trăng cũng đang xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian chờ đợi đề án của Tỉnh được thực hiện. Thời gian tới phòng Văn hóa và Thông thị xã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm VH-TT-TT phối hợp với các địa phương, kiểm tra, rà soát lại thực trạng hoạt động của hệ thống truyền thanh không dây và có báo cáo gửi UBND thị xã để có hướng chỉ đạo thực hiện tốt hơn.

Trên đây là Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TX;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trương Văn Vũ